

Số: /BC-UBND

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO**

**V/v tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  
trước Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026**

Thực hiện đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2023 của HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND huyện báo cáo như sau:

Tổng số ý kiến, kiến nghị Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện kiểm tra, giải quyết là 04 ý kiến. Ủy ban nhân dân huyện đã có Văn bản số 288/UBND-TH ngày 14 tháng 02 năm 2023 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan của huyện tổ chức kiểm tra, khắc phục và tham mưu, đề xuất giải quyết đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả kiểm tra xử lý và giải quyết chi tiết (*tại Phụ lục kèm theo*).

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa VII;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VII;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- TT HĐND-UBND-UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Tường**

**PHỤ LỤC**  
**UBND HUYỆN TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**  
**SAU KỲ HỌP THỨ 5 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA VII**

(Kèm theo Báo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Ngọc Hồi)

STT	NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ	Trả lời	Cơ quan tham mưu trả lời	Ghi chú
I	Xã Đăk Xú			
1	<b>Cử tri Nguyễn Đình Lộc, TDP 3, Thị trấn Plei Kần kiến nghị:</b> Năm 2021 chủ trương của tỉnh Kon Tum tách hộ, tách thửa đất nông nghiệp phải đủ 500m <sup>2</sup> mới tách được. Thời gian trước năm 2021 bà con có mua đất nông nghiệp ( <i>giấy viết tay</i> ) của các hộ dân khác với diện tích chỉ có được 200m <sup>2</sup> nhưng chưa có điều kiện để tách thửa. Đến nay bà con muốn tách thửa phải làm thủ tục như thế nào để tách thửa? Nếu tách không được thì đất có mất hay không?	<p>Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất nông nghiệp <i>tại đô thị (phường, thị trấn)</i> là 500m<sup>2</sup>; riêng đất lúa nước là 250m<sup>2</sup></li><li>- Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp tại đô thị (phường, thị trấn) là 250m<sup>2</sup></li></ul> <p>Vậy việc tách thửa chuyển nhượng QSD đất với diện tích 200 m<sup>2</sup> là không đảm bảo theo quy định nên không thực hiện được.</p>	Phòng Tài nguyên và Môi trường	

<p>2</p>	<p><b>Cử tri Y Tiết, TDP 5, Thị trấn Plei Kần kiến nghị:</b> Đề nghị UBND huyện giải quyết dứt điểm đất của 1 hộ dân liên quan đến đường bao phía Tây (<i>đoạn giao với đường Nguyễn Sinh Sắc</i>) vì đường này đã kéo dài rất nhiều năm nhưng đến nay chưa hoàn thành.</p>	<p>Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường bao phía tây thị trấn Plei Kần được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 31/10/2013, đã triển khai thi công từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 06 năm 2016 hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đoạn lý trình từ Km0+241,57 đến Km2+737,73. Đoạn từ lý trình từ Km0+0,00 đến Km0+241,57 (<i>điểm đầu đường Bao phía tây nối với đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Sinh Sắc</i>) còn 01 vị trí chưa thi công hoàn thiện, do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.</p> <p>Ngày 12/11/2021 Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi đã thông qua Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường bao phía tây thị trấn Plei Kần (<i>điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giao tại Km0+882,5 đường bao phía Tây</i>); thời gian thực hiện dự án 03 năm (<i>từ 2022-2024</i>).</p> <p>Việc triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án còn khó khăn vướng mắc do hiện nay chưa được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Do đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chưa có cơ sở để lập thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án trên.</p> <p>Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.</p>	<p>Ban quản lý DA ĐTXD huyện</p>	
----------	---	--	----------------------------------	--

	<p><b>Cử tri Y Tiết, TDP 5, Thị trấn Plei Kân kiến nghị:</b> Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư đường bê tông ở khu vực xóm Đăk leng, vì mùa mưa đi lại rất khó khăn.</p>	<p>Đường giao thông thuộc xóm Đăk Leng, TDP 5, thị trấn Plei Kân, là công trình đường dân sinh không nằm trong quy hoạch của thị trấn Plei Kân, do đó không thể đầu tư xây dựng được.</p> <p>Để giao thông thông suốt, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại trên tuyến đường này. UBND huyện sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Plei Kân sẽ dùng nguồn kinh phí địa phương để sửa chữa thường xuyên giúp việc đi lại được thuận lợi.</p>	<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</p>	
<p>3</p>	<p><b>Cử tri Trương Thị Một, TDP 3, Thị trấn Plei Kân kiến nghị:</b> Gia đình tôi có 2 thửa đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi Dự án thủy điện Plei Kân (<i>dự án của Công ty Tấn Phát đầu tư</i>) cụ thể như sau: Thửa đất thứ nhất (<i>đất nông nghiệp</i>) tại lòng hồ thủy điện Plei Kân: Diện tích thực tế bị thiệt hại lớn hơn diện tích đã bồi thường trước đó, dây điện đi qua rẫy của gia đình thì chưa được bồi thường, ngoài ra trong quá trình thi công đường trong lòng hồ, công ty đào má tạt ly dốc gây sạt lở đất ngoài phạm vi bồi thường; Thửa đất thứ hai, đất nông nghiệp vườn nhà (<i>vị trí tại đường Nguyễn Khuyến</i>) quá trình làm đường vào, hướng nước chảy gây ảnh</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân thị trấn Plei Kân làm việc với Công ty Tấn Phát, đơn vị đã xác định khối lượng thiệt hại của hộ gia đình bà Trương Thị Một (TDP 3, Thị trấn Plei Kân), vì chưa bố trí được kinh phí nên Công ty Tấn Phát chưa bồi thường được. UBND huyện tiếp tục yêu cầu Công ty sớm chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng.</p>	<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</p>	

	<p>hướng vào vườn và ao cá của gia đình. Các nội dung này Công ty Tấn Phát đã cử người kiểm tra và hứa bồi thường nhưng đến nay vẫn chưa bồi thường cho gia đình. Đề nghị huyện tiếp tục làm việc với công ty để đề nghị bồi thường cho gia đình tôi.</p>			
<p>4</p>	<p><b>Cử tri Nguyễn Trọng Thắng, thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú kiến nghị (Ý kiến, kiến nghị nhiều lần):</b> Trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri đã ý kiến: Tuyến đường đầu nối tuyến đường Quốc lộ 40 rẽ vào các Trường Mầm Non, Trường TH-THCS xã Đăk Xú có khoảng 50 hộ dân, đến giờ tan học gây ra mất an toàn giao thông (<i>đã có va chạm nhẹ</i>). Đề nghị xem xét nghiên cứu mở tuyến đường tránh giảm tải, để người dân đi lại thuận tiện.</p> <p>Vừa qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiến hành khảo sát thực địa và xem xét làm 01 tuyến đường đầu nối từ đường Nguyễn Huệ lên giáp đường bê tông (<i>đoạn giáp trường mầm non</i>). Thôn trưởng đã tổ chức họp dân lấy ý kiến, tuy nhiên Nhân dân trong thôn không thống nhất. Đề nghị UBND huyện xem xét ưu tiên mở đường tại nút chòi thứ 3 cách cổng trường cấp 2</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trường và thống nhất như sau:</p> <p>Hiện tại đường Nguyễn Huệ có 04 điểm chờ đầu nối vào khu vực Trường Mầm Non và Trường TH-THCS xã Đăk Xú, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Điểm 01: Bằng nguồn vốn nông thôn mới, UBND xã Đăk Xú đã đầu tư đầu nối mặt đường bằng bê tông xi măng.</li> <li>+ Điểm 2, 3, 4: Chưa được đầu nối.</li> </ul> <p>Điểm 02 là điểm quan trọng, điểm gần với cổng Trường TH-THCS xã Đăk Xú, đến giờ tan trường có nhiều phụ huynh và học sinh tập trung và ra vào hơn. Do đó điểm 02 là điểm cần đầu tư xây dựng trước. Trong năm 2023, Phòng Kinh tế và Hạ tầng dùng nguồn ngân sách huyện để đầu tư đầu nối điểm 02, với mặt đường bằng bê tông xi măng. Các điểm 03 và 04, UBND huyện sẽ cân đối ngân sách và đầu tư xây dựng trong những năm sau.</p>	<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</p>	

	<p>(<i>Lê Hồng Phong</i>) 15m để giảm tải cho đường bê tông cũng như hạn chế việc ùn tắc giao thông do cùng lúc có quá nhiều người và phương tiện tham gia giao thông trước cổng trường vào khoảng thời gian tan học.</p>			
--	---	--	--	--

---